

# Hãy cùng lên kế hoạch: Ngân sách cho năm 2024

Ngày 27 tháng 11 năm 2023 [Câu hỏi từ cơ quan truyền thông](#)

Người dân Alberta được mời chia sẻ những quan điểm của họ trong khi chính quyền tỉnh xây dựng Ngân sách cho năm 2024.

Phản hồi từ người dân Alberta là một phần quan trọng trong quy trình lập ngân sách và sẽ giúp xác định các ưu tiên về tài chính của tỉnh. Ngân sách cho năm 2024 sẽ tiếp tục thực hiện cam kết của chính quyền tỉnh trong việc cân bằng ngân sách, giải quyết những áp lực từ sự tăng trưởng, giữ mức sống vừa phải và bảo vệ quyền lợi của người dân Alberta.

Người dân Alberta được khuyến khích trả lời bản khảo sát trực tuyến về Ngân sách cho năm 2024 và tham gia các cuộc họp cộng đồng qua điện thoại với Chủ tịch Hội đồng Ngân khố kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Nate Horner. Các doanh nghiệp, thành phố, hiệp hội ngành nghề, tổ chức cộng đồng và các tổ chức khác có thể thay mặt tổ chức của họ gửi ý kiến về ngân sách thông qua một cổng thông tin trực tuyến.

“Ngân sách cho năm 2024 là cơ hội để tiếp tục xây dựng một nền kinh tế có khả năng phục hồi cao, củng cố các dịch vụ cho người dân Alberta, thu hút thêm đầu tư và tạo ra công ăn việc làm. Ý kiến đóng góp của quý vị rất quan trọng trong việc xác định cách chúng ta sẽ giữ vững đà tăng trưởng của nền kinh tế để tất cả người dân Alberta đều được hưởng lợi từ sự thịnh vượng và khả năng quản lý tài chính có trách nhiệm của chúng ta. Tôi mong được nghe những điều quý vị và cộng đồng của quý vị cho là quan trọng đối với Ngân sách cho năm 2024.”

*Nate Horner, Chủ tịch Hội đồng Ngân khố kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính*

Lắng nghe là yếu tố then chốt trong quy trình lập ngân sách, và thông qua tham vấn những cuộc tham vấn mở cho công chúng ở Alberta, các nhóm cộng đồng, lãnh đạo doanh nghiệp

và cộng đồng tài chính, chính quyền tỉnh có thể xây dựng một tương lai vững chắc hơn và thịnh vượng hơn cho ngày mai.

Cuộc khảo sát và công gởi ý kiến đóng góp trực tuyến được mở đến ngày 19 tháng 1 năm 2024. Các cuộc họp cộng đồng qua điện thoại sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 12 và ngày 12 tháng 12. Để tham gia, người dân Alberta có thể đăng ký qua mạng.

## Thông tin nhanh

- Năm ngoái, 23,780 người dân Alberta đã trả lời cuộc khảo sát trực tuyến về Ngân sách cho năm 2023 và khoảng 25,000 người dân Alberta đã tham gia vào các cuộc họp cộng đồng qua điện thoại.
- Người dân Alberta nêu lên quan điểm của họ về các chủ đề quan trọng bao gồm chăm sóc sức khỏe, chi phí sinh hoạt và tình trạng lạm phát.
- Chính quyền tỉnh đã nhận được tổng cộng khoảng 159 ý kiến đóng góp về ngân sách: 140 ý kiến được gửi đến từ các đối tác, chẳng hạn như các hiệp hội tài chính và các tổ chức cộng đồng, với 19 ý kiến được người dân Albertan gửi đến với tư cách cá nhân.
- Ngân sách của Alberta phải được công bố trước cuối tháng 2 mỗi năm.

## Thông tin liên quan

- [Trang web tham vấn về ngân sách](#)

## Câu hỏi từ cơ quan truyền thông

### Savannah Johannsen

780-686-3521

Thư ký Báo chí, Hội đồng Ngân khố và Tài chính